



จดหมายข่าวพัฒนาการออฟนตี

OMBUDSMAN NEWS

ปีที่ 6 ฉบับที่ 29 ประจำเดือน สิงหาคม 2559



๑๕ พรรษา ๑ ทหาราชัน

“ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ ผาปลุกไทยรวมใจภักดิ์รักดูแล เพื่อมอบแก่หลาน
เหลนไทยไปชั่วกาล”

ข้อความด้านบน คือ คำขวัญ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2558 ที่ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระองค์มีพระราชดำรินานมาแล้วว่า
จะทำให้ป่าไม้เป็นประโยชน์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระทัยเรื่องป่ามาก ทรงเฝ้าศึกษาหาทางปลูกป่า
เพราะมีความสำคัญต่อความบริสุทธิ์ของน้ำ ความชุ่มชื้นของแผ่นดิน และมีผลสืบทอดมาถึงชีวิตและการเกษตร

พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ข้าพเจ้าจะเป็นป่า ป่าที่มีความจงรักภักดีต่อน้ำ พระราชกระแสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงเรียกว่า “**ปาร์กน้ำ**” เพราะต้นไม้ต้องรักน้ำเป็นของตัวเอง และทั้งคู่นี้เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยที่สุด ประเทศเราเป็นประเทศที่ยึดเกษตรกรรมเป็นหลัก ฉะนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ที่สุดของเหล่าเกษตรกรแต่การที่จะมีน้ำอุดมสมบูรณ์นั้น ก็ต้องมีป่าที่สมบูรณ์ไปด้วย

จดหมายข่าวผู้ตรวจการแผ่นดินปีที่ 6 ฉบับที่ 29 ประจำเดือนสิงหาคม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นี้ ทีมงานจดหมายข่าวผู้ตรวจการแผ่นดินขอน้อมนำโครงการพระราชดำริ “**ปาร์กน้ำ**”
ซึ่งเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาเผยแพร่และชักชวนให้คนไทยเล็งเห็นความสำคัญ
ของป่าไม้ที่กำลังจะค่อย ๆ หายไป ติดตามอ่านได้ในคอลัมน์ Ombudsman Interview พร้อมกันในคอลัมน์ Ombudsman Talk
มีกิจกรรมดี ๆ ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายรวมทั้ง
ระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพในแนวคิด “**เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมฉลองวโรกาสสมเด็จ 70 ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม**” ใครที่มีฝีมือในการวาดภาพสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

สุดท้ายนี้ จดหมายข่าวผู้ตรวจการแผ่นดินขอน้อมนำคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 “**สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ**” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ความว่า

“สอนให้ลูกหลานเดินสายกลาง ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล
ประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง”

กองบรรณาธิการ

Ombudsman News

ที่ปรึกษา	ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร, พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์, นายบุญริศ ฐาปนดุลย์
บรรณาธิการบริหาร	นายรักษเกชา แฉ่ฉ่าย
บรรณาธิการ	นายกรรชิ่ง อิศรางกูร ณ อยุธยา
กองบรรณาธิการ	นางสาวสรลลธร มั่นทยานนท์, นายอดิศักดิ์ นาคดีล, นางสาวพลอยไพลิน สารสิน นายพิวัฒน์ จอมจิต, นายวินัย วิริยะฐานะกุล, นางสาวเกตุวิไล มาตย์ม นางสาวนพพรณ อิมดวง, นางสาวจุฬาลักษณ์ ดิษประเสริฐ
ออกแบบศิลปกรรม	นายทศพล ทองจิราช
ปก	นายจักรกฤษณ์ ไชยพิเดช
พิมพ์ที่	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)



“ปาร์กน้ำ”

Ombudsman
Interview

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันทจะเป็นป่า ป่าที่ถวายเป็นความ
จงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันทจะสร้างป่า”

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมี
พระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณาต่อปวงอาณา
ประชาราษฎร์ในทุก ๆ ด้าน ด้วยทรงมีพระราชปณิธาน
แน่วแน่ที่จะแก้ปัญหา “ป่าไม้” ที่ถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว

พระองค์ทรงประจักษ์ว่า ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้มีจำนวน
ลดน้อยถอยลง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
พระองค์ทรงห่วงใยปัญหานี้และทรงวิตกว่า ประเทศชาติกำลัง
สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญไป จึงพระราชทาน
พระราชดำริให้จัดตั้งโครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือราษฎร
มีอาชีพที่สุจริต มีรายได้โดยไม่ตัดไม้ทำลายป่า จึงทรงมี
พระราชดำริให้มีการชักชวนประชาชนทั่วไป และข้าราชการ
ส่วนต่าง ๆ ร่วมกันปลูกป่าตัวอย่าง เพื่อเป็นการชักชวนให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนป่าไม้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานเงินของมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพและเงินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จำนวนหนึ่ง
ตั้งเป็นกองทุนอาชีพ และพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ทำพิธีขึ้นครั้งแรกที่บริเวณเชิงภูเขาเหล็ก ติดกับอ่างเก็บน้ำ
คำจวง บ้านถ้ำตัว อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่
20 ธันวาคม 2525 เวลา 14.00 น. โดยในพิธี ทรงให้มีการ

บวงสรวงเทพารักษ์ เจ้าป่ามาสถิตย์อยู่ ณ ป่าแห่งนั้นด้วย และ
พระองค์ทรงปลูกป่า เป็นตัวอย่างด้วยพระองค์เอง จำนวน 1 ไร่
พร้อมทั้ง พระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า โครงการปาร์กน้ำ

“โครงการปาร์กน้ำ” จึงได้ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกที่
บริเวณเชิงภูเขาเหล็ก ติดกับอ่างเก็บน้ำคำจวง บ้านถ้ำตัว
อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อฟื้นฟู
สภาพป่าเสื่อมโทรมบริเวณต้นน้ำลำธารให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ
ของราษฎรในท้องถิ่น โดยให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูก
ต้นไม้โตเร็วชนิดต่าง ๆ รวมทั้งยังช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้
เดิมไว้ และปลูกเสริมให้เป็นพื้นที่ธรรมชาติ เพื่อช่วยควบคุม
ความผันแปรของอากาศ เป็นการเสริมสร้างอีกทั้งปลูกฝัง
ให้ราษฎรรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงให้คนใน
ท้องถิ่นมีไม้ใช้สอย ตลอดจนช่วยเหลือให้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
มีอาชีพแน่นอน มีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ไม่ช้าไม่นาน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณทำให้ความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติหวลคืนกลับมาสู่พื้นที่บ้านถ้ำตัว
อีกครั้ง ราษฎรในพื้นที่มีแหล่งน้ำ และผืนป่าได้กลับคืนพื้นที่
อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอีกครั้ง ราษฎรมีความสุขพ้น
จากความอดอยาก ยากจน มีอาชีพ มีกินมีใช้มีที่อยู่อาศัยมั่นคง
ถาวร และมีความสุขอย่างยั่งยืนบนวิถีแห่งความพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ



โครงการป่ารักษ์น้ำจึงเกิดจากสายพระเนตรที่ยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยต้องพระราชประสงค์ให้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ของประเทศ คงอยู่บนผืนแผ่นดินไทยและยังประโยชน์สืบไป เพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลานไทยชั่วกาลนาน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการใน 3 ลักษณะคือ จัดหมู่บ้านขึ้นในป่าที่มีการตัดไม้ รวมทั้งพระราชทานสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ จัดให้ราษฎรที่ยากจนไม่มีอาชีพแน่นอนเป็นผู้ดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่โครงการ ทำให้ราษฎรในท้องถิ่นที่ตระหนักในน้ำพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นที่จะทรงอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า เกิดจิตสำนึกที่จะให้ความร่วมมือและเข้าใจถึงความสำคัญของป่าไม้ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ตลอดจนภัยอันตรายที่เกิดจากการสูญเสียป่า

อย่างไรก็ดี “โครงการป่ารักษ์น้ำ” ที่ได้ก่อกำเนิดขึ้นที่จังหวัดสกลนครนั้น ต่อมาได้ขยายผลไปยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม เป็นต้น ทำให้ราษฎรในพื้นที่ร่วมมือร่วมใจกันปลูกป่า รักษาและฟื้นฟูสภาพป่าเพิ่มมากขึ้น และสามารถช่วยยับยั้งการทำลายป่าไม้ได้ส่วนหนึ่ง แม้การอนุรักษ์และฟื้นฟูจะยังไม่เทียบเท่ากับการทำลายป่าที่เกิดขึ้น แต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถก็ทรงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อจะขจัดปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก และหยุดยั้งการทำลายป่า ซึ่งนับเป็นปัญหาใหญ่หลวงของชาติที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันหามาตรการป้องกันและแก้ไขให้ได้

ที่มงานจดหมายข่าวขออัญเชิญพระราชดำรัสที่ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 ความตอนหนึ่งว่า...

“...และอีกอย่างที่ว่าข้าพเจ้าอยากจะขอรับรองพวกท่าน เพราะข้าพเจ้าเป็นพระราชินี ตั้งแต่อายุ 17 กว่าๆ ก่อน 18 ไม่กี่เดือน จนถึง 75 ยังขอรับรองอะไรไม่สำเร็จสักอย่างไม่มีผลอะไรเลย เรื่องต้นไม้ก็ไม่มีผลสำเร็จ ทางการก็ไม่มีความหมายอะไร หรือมาตรการที่จะดูแลรักษาป่า เพื่อเก็บน้ำจืดไว้แล้วก็ ปรารถนาท่านประธานาธิบดีแห่งลาว เมื่อตอนมาเยือนประเทศไทย ก็พูดกับข้าพเจ้าบอกว่า

“เอ๊ะ...คนไทยทำไมชอบตัดป่านัก ตัดป่าของตนเอง เห็นเตียนหมด อีกหน่อยเออะ ระวังจะไม่มีน้ำกิน ยังก้าวร้าวเข้าไปตัดป่าในเมืองลาวอีก ลาวไม่ยอมเด็ดขาด ไล่เปิดไปหมด”

การฟังประมุขของประเทศเขาวงกตให้อย่างนี้ ข้าพเจ้าก็บอก ลูกของท่าน การตัดป่าไม้ของเราเอง โดยเราไม่มีแหล่งน้ำที่ดี เป็นการที่โงเขลา และอย่างที่เวลานี้หนังสือพิมพ์ลง พอฝนตกหนัก เขา เอาที่มีภูเขาสูงต่างๆ คนก็ตื่นตกใจ กลัวดินถล่มลงมาทับบ้าน กระทั่ง บ้านช่องของตัวเองตาย

อันนั้น ไม่ใช่เพราะ ปล่อยให้คนที่มักมาก ไปตัดป่าหรือ?

ธรรมชาติ เขาสูง เต็มไปด้วยป่า ซึ่งเวลาฝนตกมากเท่าไร ต้นไม้เหล่านี้จะโดยอัดโนมัด ภูเขาสูงไปไต่ดินหมด ส่วนน้อยเท่านั้นที่จะลงมา แต่ดินนั้นไม่มีวันถล่มลงมาที่มีต้นไม้และพืชต่างๆ

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ท่านสอนข้าพเจ้าอย่างนี้

“นี่...เป็นอย่างนี้ พูดเท่าไรไม่ฟัง ก็ต้องตายซะก่อน เห็นซะก่อนถึงจะเชื่อฟัง เพราะว่ามันต้องถล่มแน่ เพราะพื้นที่เป็นที่สูงอย่างนี้ มันเป็นป่า เมื่อฝนแรงมากตกลงมา ดินมันก็ต้องถล่มลงมาทับตัวเองนั่นแหละ”

แล้วไม้ที่ตัวเองขึ้นไปตัดต่างๆ ก็ถล่มมากับน้ำด้วยมาทับหมดเลย ข้าพเจ้าว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง มาทับตายทำลายหมู่บ้านต่างๆ เป็นจำนวนมาก ก็ด้วยเหตุนี้

ที่นี้ หน้าทีของพวกเราคือว่า จะต้องกระจายข่าวไปว่า อันนี้ที่จะตายไม่ตายแหละ ก็เรื่องปล่อยให้คนที่เห็นแก่ตัวไปเที่ยวตัด ถล่มป่าไม้ ไม่ดูภูมิประเทศ ไม่ดูถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่คนยากคนจนที่อยู่ชายเขา ริมเขา เพราะฉะนั้นก็หวังจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน ว่า...ตั้งต้นเสียทีเถิด...”



12 สิงหาคม มหาราชินี

ขอมพระองค์ทรงพระเจริญ

Ombudsman
108-1009

วันแม่แห่งชาติ

ในปี 2559 นี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ความว่า

**“สอนให้ลูกหลานเดินสายกลาง
ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล
ประกอบด้วยความธรรมนำทางตน
ย่อมได้คนดีพอบ้านเมือง”**

จากคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 นี้ จึงเป็นสิ่งที่ชาวไทยต้องตระหนักถึงการดำเนินชีวิตตามทางสายกลาง บนวิถีแห่งความพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง พิจารณาถึงความพอเหมาะพอดี มีเหตุผลที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกมิติของการดำเนินชีวิต ตลอดจนการเสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อให้ลูกหลานและคนในชาติเป็นคนดี เพื่อชาติบ้านเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน และร่วมกันปฏิบัติให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้แสดงถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อทำนุบำรุงราชอาณาจักรและมรดกวัฒนธรรมไทยที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้จนตกทอดมาถึงอนุชนไทยรุ่นหลัง ทรงอุทิศพระปัญญา พระวรกายและพระราชทรัพย์ ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะอย่างยิ่งในการทำนุบำรุงชาวไทยให้อยู่ดีกินดี ทรงเข้าพระทัยปัญหาพื้นฐานของทุกท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นสาเหตุทำให้ประชาชนต้องมีชีวิตที่ขัดสน ทรงตระหนักว่าความยากจนหากมิได้มีการเยียวยาย่อมจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว จึงทรงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสงเคราะห์ให้พ้นจากสภาพความยากจน ความเจ็บไข้โดยช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ด้วยเหตุนี้ จึงได้ก่อให้เกิดโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อปวงประชาชนในแต่ละพื้นที่ของประเทศอย่างกว้างขวางหลายโครงการและหลายรูปแบบ



พระองค์ทรงเป็น “ครู” ที่ดี เนื่องจากทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาว่าต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ ในฐานะพระราชมารดา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค์ให้พระราชโอรส พระราชธิดา มีพระสุขภาพพลานามัยดี มีพัฒนาการทั้งด้านความรู้ ความคิด และคุณธรรม จึงทรงอบรมและปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่าง เช่น ทรงนำพระราชโอรส พระราชธิดาสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำในวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาพระราชทาน เลี้ยงอาหารแก่เด็กพิการ ทรงโปรดให้พระราชโอรส พระราชธิดาเสด็จออกเลี้ยงเด็ก ๆ เหล่านั้นและโปรดให้ พระพี่เลี้ยงรายงานพระจริยวัตรของพระราชโอรส พระราชธิดาในเรื่องการเสวยพระกระยาหาร การทำการบ้าน การท่องหนังสือ ทรงเห็นว่าควรแก้ไขสิ่งใดก็ทรงแนะนำให้แก้ไข นอกจากนี้พระองค์ยังมีพระราชจริยวัตรอันละมุนละไม ทรงอุ้มพระองค์และทรงยกย่องผู้อื่น ตลอดจนทรงมีมธุรสวาจาทุกโอกาส พระองค์โปรดการอ่านการเขียน ไม่โปรดที่จะปล่อยให้เวลาให้ล่องไปโดยเปล่าประโยชน์ จึงทรงเป็นแบบฉบับที่ดีแก่พระราชโอรส พระราชธิดาตลอดมา ซึ่งสอดคล้องกับหลักของการเรียนการสอนที่ว่า ถ้าต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติตนอย่างไร ผู้สอนควรทำสิ่งนั้น ๆ เป็นแบบอย่างจะได้ผลดีกว่าสอนด้วยวาจา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็น “ครู” ที่ดีของพระราชโอรส พระราชธิดา ได้ทรงอบรมสั่งสอนและทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่าง ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ และส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนที่ด้อยโอกาส หรือมีความทุกข์ยากให้ดีขึ้น ส่งผลให้พระราชโอรส พระราชธิดา มีพระอุปนิสัยโอบอ้อมอารีไม่ถือพระองค์ ทรงสงเคราะห์ประชาชนอยู่เสมอ ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเมตตาต่อราษฎรประจวบมาตามตาบุตร ทรงมีส่งเสริมการศึกษาแก่ราษฎรเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาส ทรงสอนและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่าง พระราชทานอุปกรณ์การศึกษา ทรงสอนหนังสือราษฎรด้วยพระองค์เอง ทรงพระกรุณาเลือกหนังสือและสื่ออื่น ๆ พระราชทานไว้ที่ศาลารวมใจ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในถิ่นกันดารมีหนังสือดีสำหรับอ่านเพื่อบำรุงสติปัญญาและเพิ่มพูนความรู้ ทรงสอนธรรมะแก่ราษฎร เช่น ทรงนำชาวบ้านสวดมนต์ ทรงเป็นแม่พิมพ์ที่ดีในการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม ราษฎรทั้งหลายจึงมีความจงรักภักดี เจริญรอยตามพระยุคลบาทประกอบกรณียกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ





โครงการประกวดภาพ ในแนวคิด “เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

Ombudsman
Talk

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระอัจฉริยภาพ
ยาวไกล หลังจากที่พระองค์เถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงมี
พระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตั้งแต่นั้นจนถึง
ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ ทุกภาคทรงประจักษ์
ในปัญหาของราษฎรในชนบทที่ดำรงชีวิตด้วยความยากจน
ลำเค็ญและด้อยโอกาส ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะหาทาง
แก้ปัญหาตลอดมาตราบจนปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า ทุกหน
ทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยที่ได้ประทับรอยพระบาท ได้ทรง
ขจัดทุกข์ยากนำความผาสุกและทรงยกฐานะความเป็นอยู่
ของราษฎรให้ดีขึ้นด้วยพระบุญญาธิการและพระปรีชา
สามารถปราดเปรื่อง พร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล
ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และเพื่อ
ความเจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยมิได้
ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย

ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรที่มีภารกิจในการพิจารณา
และสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามข้อร้องเรียน เพื่อให้
ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้าใจ
ระหว่างประชาชนกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และสร้างเสริม
การบริหารจัดการที่ดีในภาครัฐ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนชาวไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมนำพระราชดำรัสในอัน
ที่จะมุ่งมั่นขจัดความเดือดร้อนและสร้างความเป็นธรรม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในปี 2559 นี้ สำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559
โดยขอเชิญชวนนักเรียนและนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

ประกวดวาดภาพในแนวคิด “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติ 70 ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
ด้วยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนำโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรและแผ่นดินไทย นำมาถ่ายทอด
เรื่องราว ความคิด และจินตนาการ ผ่านศิลปะภาพวาดระบายสี
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

การประกวดวาดภาพแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา
ซึ่งผู้เข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพระบายสี
ได้โดยไม่จำกัดเทคนิค พร้อมเขียนคำบรรยายประกอบผลงาน
ของตนเอง โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และจะประกาศผลภายใน
เดือนตุลาคม 2559 ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดกติกา
การตัดสินได้ที่ www.ombudsman.go.th และสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงานโครงการประกวดวาดภาพ
ในแนวคิด “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
70 ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” สำนักสื่อสาร
องค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
โทร 0 2 141 9165 โทรสาร. 0 2 143 8364



โครงการประกวดวาดภาพ ในแนวคิด
 “เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 เนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ **๗๐ปี**
 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”


เชิญผู้มีความสามารถร่วมประกวดวาดภาพ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 ในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย / อุดมศึกษา

ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดรับผลงาน กรกฎาคม 2559
 ปิดรับผลงาน 30 กันยายน 2559
 กรรมการคัดเลือกผลงาน 10 ตุลาคม 2559
 ประกาศผล ตุลาคม 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 เจ้าหน้าที่ประสานงาน โทร. 02-5590740-1 ต่อ 503 มือถือ. 085-155-5941

 [thaiombudsman](https://www.facebook.com/thaiombudsman) <http://www.ombudsman.go.th>



โครงการประกวดวาดภาพ ในแนวคิด

“เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”



ใบสมัครการประกวดวาดภาพ โดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประเภทการแข่งขัน

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ระดับอุดมศึกษา

ชื่อ - นามสกุล.....
เพศ.....อายุ.....ปี สถานศึกษา.....
ที่อยู่.....ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์ / มือถือที่สามารถติดต่อได้.....E-mail.....
แนวคิดการวาดภาพ.....
.....
.....
เทคนิคการลงสี

คำรับรองของสถานศึกษา

ข้าพเจ้า.....นามสกุล.....ตำแหน่ง.....
ชื่อสถานศึกษา.....ตำบล.....อำเภอ.....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....ขอรับรองว่านักเรียน / นิสิต นักศึกษา ที่มีชื่อ
ในใบสมัครร่วมประกวดภาพวาดดังกล่าวข้างต้น เป็นนักเรียน / นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษา
อยู่ในสถานศึกษาจริงดังที่ได้แจ้งในรายละเอียดทุกประการ และมีความยินดีส่งนักเรียน / นิสิต
นักศึกษา ดังกล่าว เข้าร่วมการประกวดภาพวาดในโครงการประกวดวาดภาพ ในแนวคิด
“เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” จัดโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ลงชื่อ.....
(.....)
ตำแหน่ง

วันที่ เดือน พ.ศ.

***หมายเหตุ : พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดวาดภาพ

การประกวดวาดภาพในแนวคิด

“เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

1. ชื่อโครงการ

การประกวดวาดภาพ ในแนวคิด “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

2. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

3. หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระอัจฉริยภาพยาวไกล หลังจากที่พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ทุกภาคทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎรในชนบทที่ดำรงชีวิตด้วยความยากจน ลำเค็ญและด้อยโอกาส ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะหาทางแก้ปัญหาตลอดมาตราบจนปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า ทุกหนทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยที่ได้ประทับรอยพระบาท ได้ทรงจัดทุกข์ยากนำความผาสุกและทรงยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎร ให้ดีขึ้นด้วยพระบุญญาธิการและพระปรีชาสามารถปราดเปรื่อง พร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย

ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรที่มีภารกิจในการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามข้อร้องเรียน เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และสร้างเสริมการบริหารจัดการที่ดีในภาครัฐ เพื่อประโยชน์

ของประชาชนชาวไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมนำพระราชดำริในอันที่จะมุ่งมั่นขจัดความเดือดร้อนและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ในปี 2559 นี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยโครงการ การประกวดวาดภาพในแนวคิด “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ถ่ายทอดความคิด จินตนาการและความรู้สึกผ่านผลงานศิลปะและสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ในการเผยแพร่พระเกียรติคุณ
2. เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และน้อมนำพระราชดำริในอันที่จะมุ่งมั่นขจัดความเดือดร้อนและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
3. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ในบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
4. เพื่อสร้างทัศนคติ และภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการเป็นองค์กรซึ่งดำรงรักษาความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน

5. กลุ่มเป้าหมาย

- นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
- นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
- นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

6. วัน - เวลาในการจัดกิจกรรม

- ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม 2559 แบ่งเป็น
- ช่วงเวลาประชาสัมพันธ์กิจกรรม 1 - 15 สิงหาคม 2559
- เปิดรับผลงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
- หหมดเขตการส่งงาน 30 กันยายน 2559
- คัดเลือกผลงานทั้งหมด 10 ตุลาคม 2559
- ประกาศผลและมอบรางวัล ภายในเดือนตุลาคม 2559

7. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา

8. กติกาการประกวด

- ภาพผลงานของผู้เข้าประกวด ต้องเป็นผลงานใหม่ ที่ทำด้วยฝีมือ และความคิดของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียน หรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้นต้องไม่เคยนำออกแสดง หรือประกวด ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ ในสื่อใด ๆ มาก่อน
- ผู้สมัครเข้าประกวดทั้ง 3 ระดับชั้น จะต้องวาดภาพในแนวคิด “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งเป็นการถ่ายทอดผลงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และน้อมนำพระราชดำรินั้นอันที่จะมุ่งมั่นขจัดความเดือดร้อน และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน พร้อมเขียนถึงเรื่องราวที่ตนเองวาด โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพระบายสีได้ตามจินตนาการ โดยไม่จำกัดความคิดในการสร้างสรรค์
- ผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องวาดภาพเต็มหน้ากระดาษ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ขนาดคือ

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายวาดภาพขนาด A3 จะต้องติดผลงานลงฟิวเจอร์บอร์ด สีดำ และเว้นขอบรอบตัว 5 เซนติเมตร โดยผ่านภาพระบายสีที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นต้นฉบับตัวจริงเท่านั้น

2. ระดับอุดมศึกษาวาดภาพขนาด A2 โดยผ่านภาพระบายสีที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นต้นฉบับตัวจริงเท่านั้น

- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดประเภทสีที่ใช้ สามารถแต่งเติมเทคนิคการวาดภาพ อื่น ๆ มาใช้ประกอบได้ตามความคิดสร้างสรรค์

- ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัครให้ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ ภายหลังจากพร้อมคำบรรยายแนวคิดของภาพวาดมาด้วย

- ผู้เข้าร่วมการประกวด สามารถส่งผลงานได้เพียงหนึ่งชิ้น ต่อ 1 คน

- ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

- ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีที่เกิดข้อขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้น ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการและถือเป็นข้อยุติ ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

- สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินภาพที่ส่งเข้าประกวดทันที หากตรวจสอบพบว่าภาพดังกล่าวเคยได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพโครงการอื่นมาก่อน หรือลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่นโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม

- ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลจะต้องมารับรางวัลในวันงานมอบรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการเดินทาง ที่พัก และอาหารด้วยตนเอง (กรณีต่างจังหวัด)

- คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข หรือคุณสมบัติของผู้สมัคร หรือข้อกำหนด ตลอดจนวิธีปฏิบัติใดๆ

- เงินรางวัลที่มอบให้ทางผู้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย

9. วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

- ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานการประกวดได้ที่ บริษัท พี.อี.แวนท์ เอเจนซี จำกัด เลขที่ 1213/466 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรสาร 0-2559-0740 ต่อ 605 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญา พลอยแหวน เบอร์ติดต่อ 085-155-5941

10. การพิจารณาตัดสินผลงาน โดยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

เกณฑ์การตัดสิน รวม 100 คะแนน

- ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 - ความสอดคล้องของภาพตามเนื้อหาที่กำหนด 20 คะแนน
 - การจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน
 - การให้สีสันทัน 20 คะแนน
 - ความประณีต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพโดยรวม 20 คะแนน
- รวมทั้งหมด 100 คะแนน

11. รายละเอียดการให้คะแนน

1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (20 คะแนน) พิจารณาภาพ ดังนี้

- ออกแบบภาพมีความแปลกใหม่
- ผลงานออกแบบสีของภาพ เด่น แปลก ไม่เลียนแบบผู้อื่น

แบบผู้อื่น

2. เนื้อหาสาระของภาพ (20 คะแนน) พิจารณาเนื้อหาสาระ ดังนี้

- เนื้อหาสาระของภาพ มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง

3. องค์ประกอบศิลป์ (20 คะแนน) พิจารณารูปแบบตามหลักการของศิลปะ ดังนี้

- เอกภาพ (Unit) คือการจัดกลุ่มเนื้อหาเรื่องราว ไม่กระจัดกระจาย

- สมดุล (Balance) คือการจัดวางลักษณะของภาพให้เกิดความพอดีหรือสมดุลกัน

- ความกลมกลืน และความขัดแย้ง เกี่ยวกับสี รูปร่าง รูปทรง เส้น

- จุดเด่นและการเน้นของภาพ
- รูปร่าง (Shape) และรูปทรง (Form) ประกอบด้วย

ความกว้าง ความยาว และความหนา มีลักษณะ เป็น 3 มิติ

4) การให้สีสันทัน (20 คะแนน) พิจารณาการระบายสีของภาพ ดังนี้

- สีของภาพแสดงแสงเงาที่กลมกลืนและเด่นชัด
- เทคนิคการระบายสีของภาพพระยะใกล้หรือ

ระยะไกล และการใช้สีตัดเส้นภาพ

5. ความประณีต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพ (20 คะแนน) พิจารณาผลงาน ดังนี้

- ภาพวาดมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระที่กำหนด มีความครบถ้วน

- จัดภาพน่าสนใจ มีจุดสนใจที่เด่นชัด
- จัดองค์ประกอบทางศิลปะได้เหมาะสม กลมกลืน
- มีความประณีต สะอาด เรียบร้อย

12. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้แทนจากสำนักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งหมด 5 ท่าน

13. รางวัลจากการประกวด

ระดับอุดมศึกษา

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - รางวัลชนะเลิศ | 20,000 บาท |
| - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 10,000 บาท |
| - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 7,000 บาท |
| - รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ | 5,000 บาท |

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - รางวัลชนะเลิศ | 10,000 บาท |
| - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 5,000 บาท |
| - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 3,000 บาท |
| - รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ | 1,000 บาท |

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - รางวัลชนะเลิศ | 10,000 บาท |
| - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 5,000 บาท |
| - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 3,000 บาท |
| - รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ | 1,000 บาท |

14. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ฝ่ายประสานงานโครงการประกวดวาดภาพ ในแนวคิด “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โทร 0 2 141 9165 โทรสาร. 0 2 143 8364



ทำจี้..ได้ใจ..แป

Complaint Story

Complaint Story ฉบับนี้ ผู้ร้องเรียนได้ยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีร้านค้าของเก่าแห่งหนึ่งได้ปล่อยน้ำเสียลงลำห้วยสาธารณะ แต่ทางจังหวัดในพื้นที่ละเลยไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหารื้อเรื่องเดือดร้อนนี้

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้วินิจฉัยกรณีเรื่องร้องเรียนดังกล่าวนี้ เห็นว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน และเป็นกรณีการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐไม่ดำเนินการกับผู้ประกอบการ และจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ร้านค้าที่ถูกร้องเรียนที่ประกอบกิจการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกด้วย โดยร้านค้าที่ถูกร้องเรียนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นโรงงานจำพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

ส่วนประเด็นการร้องเรียนในเรื่องการปล่อยน้ำเสียลงห้วยสาธารณะนั้น เมื่อได้ตรวจสอบไม่พบการปล่อยน้ำเสียดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้มีข้อเสนอแนะให้จังหวัดกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำระหว่างผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่

ต่อมา จังหวัดได้แจ้งว่าได้ดำเนินการกำกับให้ผู้ประกอบการได้แก้ไขป้องกันกรณีดังกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้ว และได้มีหนังสือคำสั่งให้ผู้ประกอบการในกิจการดังกล่าวระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าของเก่าได้ดำเนินการตามคำสั่งโดยได้เลิกกิจการและได้รื้อถอนเครื่องจักรดังกล่าว พร้อมขายที่ดินทั้งหมดแล้ว

ผู้ร้องเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ต่างพอใจในการได้รับการแก้ไขเยียวยาปัญหาความเดือดร้อน..สังคมในชุมชน..ก็เป็นสุขอีกครั้ง



ร่วม

ถ่ายทอดความสุขผ่านปลายพู่กัน
ประชันความสามารถผ่านลวดลาย

กับ

โครงการประกวดวาดภาพ ในแนวคิด
“ เสด็จพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ปี ”
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ”

เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ - 30 กันยายน 2559

ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ประสานงาน โทร. 02-5590740-1 ต่อ 503 มือถือ. 085-155-5941

thaiombudsman <http://www.ombudsman.go.th>



ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ ฐาปานดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติแคนาดา และอำลาเอกอัครราชทูตแคนาดา (H.E. Mr. Philip Calvert) และภริยา (Ms. Chantal Meagher) ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ บ้านพักเอกอัครราชทูตแคนาดา



พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายธานี อินทร์จ่านงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัครา ริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยชี้ให้หน่วยงานและทุกภาคส่วน ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่ทับถมมานาน และเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือ เยียวยาพนักงานของเหมืองหลังมีครม. ให้ปิดกิจการเหมืองแร่ทองคำ ปลายปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ตำบลเขาเจ็ดยอก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสัจจัต ปิติวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม “บางมูลนากโมเดล” โดยมีนายสุวรรณ วงศ์สิริทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร





เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 3 คัน เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่และช่องทางการร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับประชาชนในจังหวัดมหาสารคามได้รับทราบ ตลอดจนให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริเวณที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดมหาสารคาม บริเวณห้างสรรพสินค้าเสริมไทย บริเวณโรงแรมตักศิลา และบริเวณห้างสรรพสินค้าบีคี่ นอกจากนี้ ภายในงานในโรงแรมตักศิลา นายสังด์ ปัลลิว รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังเข้าร่วมสัมมนา GovChannel Roadshow 2016 : Smart Citizen Smart City ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งเปิดตัวแอปพลิเคชันของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินอีกด้วย

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานที่ปรึกษาของรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง (นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย) เพื่อนำเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารรัฐสภา 2



นายรักษเกชา แฉฉฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากผู้แทนกลุ่มประชาชนชาวปากช่องที่เดินทางมากกว่า 30 คน เพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการดำเนินโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-โคราช ที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนจำนวนกว่า 8,000 ไร่ เนื่องจากแนวเส้นทางของโครงการที่ผ่านอำเภอปากช่อง ในท้องที่ตำบลกลางดง ต.หนองน้ำแดง ต.หมูสี และ ต.ชนงพระ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตการทำเกษตรกรรมสำคัญ และเรียกร้องให้ทบทวนโครงการมาตลอด แต่กรมทางหลวงยังเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของประชาชน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณัฐาปนตุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉฉฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน



ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขานุการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในงาน วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครบรอบ 15 ปี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



นายสัจด์ ปัตวี รองเลขานุการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้แทนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 2 รุ่น ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในหัวข้อ “ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และแนวทางการปฏิบัติราชการภายใต้มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขานุการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิณ อินทร์จ้านงค์ รองเลขานุการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวจงดี้ หมายดี รองเลขานุการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมเกี่ยวกับทิศทางและการดำเนินงานร่วมกันของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน



นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขานุการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิณ อินทร์จ้านงค์ รองเลขานุการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่างปฏิเสธการชำระหนี้ให้แก่โรงเรียนสิขิมพุกศึกษา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน



นายกรรชิ่ง อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 9 ปี สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)



ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์



ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะเกษตรกรชาวไร่อ้อย จังหวัดสระแก้ว กรณี การได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 3 โดยการนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 3 คัน เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่และช่องทางการร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับนักศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ตลอดจนให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่นักศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณหน้าวัดหัวหิน และบริเวณด้านหน้าและด้านหลังตลาดฉัตรไชย จำนวน 2 จุด เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



นายรักษเกชา แฉฉฉาย เลขานุการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายชาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขานุการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนเครือข่ายผู้นำชุมชนและประชาชนรื่องเหมืองแร่ทองคำชาติรี (เหมืองของบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด มหาชน จังหวัดพิจิตร) กรณี ขอความเป็นธรรมหลัง ครม.มีมติปิดกิจการเหมืองแร่ทองคำภายในสิ้นปีนี้ ด้วยเห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน



นายธาวิน อินทร์จ๋านงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร้องเรียนนพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ กระทำผิดตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น กรณีการกักขังหญิงเหนี่ยวผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉฉฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร



นายสัจด์ ปัลวี เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้บริการปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนปะทิววิทยา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร



นายกิรป กฤตธีรานนท์

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ 6 มกราคม 2504 ปัจจุบันอายุ 55 ปี

ด้านการศึกษา

- | | |
|---|-------------------------------|
| - ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | โรงเรียนนายร้อยตำรวจ |
| - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช |
| - ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| - ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

In
My Office

ด้านการทำงาน

- | | |
|----------------------|---|
| พ.ศ. 2525 - 2547 | กรมตำรวจ - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |
| พ.ศ. 2547 - 2551 | เจ้าหน้าที่สอบสวน - เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน |
| พ.ศ. 2551 - 2557 | เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้เชี่ยวชาญ - ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน |
| พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน |

ด้านกรอบรม

- | | |
|-----------|--|
| พ.ศ. 2544 | หลักสูตรผู้กำกับการ (ผกก. รุ่น 28) สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |
| พ.ศ. 2548 | หลักสูตรจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ (สจว. รุ่น 101) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ |
| พ.ศ. 2550 | หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส. รุ่น 2) สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม |
| พ.ศ. 2557 | หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 57) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร |



พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2535 ความตอนหนึ่งว่า

“...เราเรียกแผ่นดินนี้ว่าแผ่นดินแม่ เพราะแผ่นดินนี้เป็นที่เกิด และเลี้ยงดูคนไทยมากกว่า 700 ปี ควรที่เราทั้งหลายจะบำรุงรักษาแผ่นดินให้คงความอุดมสมบูรณ์ไว้ ถ้าเราไม่ดูแลตั้งแต่ต้นจนปลายประโยชน์จากผืนดิน... สักวันหนึ่งแผ่นดินแม่คงตายจากเราไป โดยไม่มีวันหวนกลับมา คงเหลือไว้ซึ่งผืนดินที่แห้งแล้ง สิ้นสภาพจากการเป็นดินที่จะทำการเพาะปลูกได้คงจะมีแต่ฝุ่นตลบไปหมด เหมือนแผ่นดินที่ไร้วิญญาณไร้ความหมายใดๆ ต่อชีวิตบนผืนโลก ขณะนี้เรายังมีเวลาและโอกาสที่จะฟื้นฟูรักษาแผ่นดินแม่...”

Ombudsman
Cool Words

หากท่านใดมีข้อติชม ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรุณาส่งรายละเอียดมาได้ที่
สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หรือ ตู้ ปณ.333 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 10215
หรือส่งรายละเอียดทาง โทรสาร 0 2143 8364
โทรศัพท์ ติดต่อ คุณสรยุทธ มั่นชยานนท์, คุณทศพล ทองธิราช และ คุณพิวัฒน์ จอมจิต
ที่หมายเลข 0 2141 9165, 0 2141 9262 และ 0 2141 9366

CONTACT

หาก...ไม่ได้รับความเป็นธรรม จาก ข้าราชการ หรือ พนักงานของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ
ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โทร. 1676 (ฟรีทั่วประเทศ)



จดหมายข่าว
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

สิ่งตีพิมพ์

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 11/2552
ปณฝ.ศูนย์ราชการฯ 10215



สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2141 9100 โทรสาร 0 2143 8341 www.ombudsman.go.th

